

Năm 2010, tình hình thời tiết ở tỉnh ta diễn biến phức tạp gây khó khăn cho sản xuất và đời sống, đặc biệt trong tháng 10 hai trận lũ lớn xảy ra liên kế nhau, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983, lũ chồng lên lũ; mưa to liên tục kéo dài ngày đêm; nước chảy xiết kết hợp triều cường và gió mạnh làm mực nước lũ lên nhanh, ngập sâu trên diện rộng, nhiều vùng bị chia cắt, vượt khả năng trong công tác chỉ đạo

theo quy chế mới của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. Công tác trực ban đảm bảo nghiêm túc, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra... Nhờ đó, khi lũ xảy ra các lực lượng địa phương chủ động ứng cứu vừa tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Quân chủng Không quân di dời được gần 6.000 hộ dân với hơn 31.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời cứu hộ 535 người dân địa

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG VÀ ỨNG PHÓ KỊP THỜI

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG

LỤT BÃO TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2010

ĐẶNG VĂN HUẾ

phòng tránh và ứng cứu di dời dân khẩn cấp, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh, ngay từ đầu năm 2010 công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai đã được các cấp, các ngành, địa phương triển khai kịp thời. Có sự chuẩn bị tích cực theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo các nguồn lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Việc đầu tư xây dựng công trình phòng chống lụt bão và lồng ghép xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội, mua sắm trang cấp máy móc thiết bị cho các huyện, thành phố để phục vụ chỉ huy, chỉ đạo được tập trung giải quyết. Các địa phương đã tổ chức tốt công tác thường trực PCLB - TKCN

phương, 2 xe khách với 37 hành khách, 03 xe tải và 34 tàu, xuồng của nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau khi lũ xảy ra, nhờ sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành, sự quan tâm giúp đỡ về tinh thần và vật chất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đồng bào trong và ngoài nước nên đã đảm bảo được lương thực, thực phẩm, thuốc men, cây con giống phục vụ sản xuất; sửa sang, xây mới nhà ở cho gia đình bị thiệt hại sớm ổn định sản xuất và đời sống. Trong cơn lũ, đã xuất hiện nhiều tấm gương xả thân cứu người (có người đã cứu được hàng trăm người), thể hiện truyền thống cứu mang, đùm bọc nhau trong khó khăn hoạn nạn. Có thể nói nhờ chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời đã hạn chế được phần nào thiệt hại do lũ gây ra.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2011 cần đề phòng bão

mạnh, lũ lớn có thể xảy ra ở một số nơi và một số diễn biến bất thường khác. Đề hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tình ta đã đề ra các giải pháp chủ yếu PCLB-TKCN năm 2011, theo đó:

Tiếp tục thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao ý thức cảnh giác với diễn biến cực đoan, bất thường của thời tiết; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; phổ biến rộng rãi trong nhân dân những kiến thức cần thiết về biến đổi khí hậu, thiên tai, cách phòng, tránh, chống tư tưởng chủ quan, lơ là.

Các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng phương án PCLB trên cơ sở đặc điểm, điều kiện tự nhiên của địa phương nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn, chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan để tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện, phân công trách nhiệm ứng cứu khi thiên tai xảy ra; xây dựng phương án phối hợp với Ủy ban Quốc gia TKCN và Quân khu 4 để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Đối với cư dân đang sinh sống ven sông, ven biển, vùng thấp, trũng cần phải có phương án chủ động việc sơ tán, cứu nạn, cứu hộ người, tài sản khi thiên tai xảy ra. Các cơ quan, đoàn thể, các địa phương và các hộ gia đình có kế hoạch dự phòng vật tư, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết khác nhằm đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ kịp thời cả trước, trong và sau thiên tai, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, nhất là thiên tai, lũ lụt có thể kéo dài nhiều ngày.

Chỉ đạo sản xuất lúa vụ 8, vụ 10 đúng thời vụ; chuẩn bị giống, cây con để phục hồi sản xuất, lưu ý giống rau màu ngắn ngày để phòng

ngừa nguy cơ thiếu đói cũng như đảm bảo đủ để sản xuất vụ Đông Xuân 2011 - 2012; tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; quy hoạch, xây dựng tốt các vùng nuôi trồng thủy sản, có biện pháp bảo vệ vật nuôi, công trình, hạn chế thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với nghề cá và tổ chức tốt việc thông tin liên lạc giữa các tàu cá, giữa tàu cá với cơ quan tìm kiếm cứu nạn.

Tập trung lực lượng xây dựng các công trình, hạng mục công trình vượt lũ. Có phương án bảo vệ an toàn người, máy móc thiết bị, vật tư, các hạng mục công trình thi công dở dang để tiếp tục thi công sau bão, lụt. Đối với các công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng cần kiểm tra, đánh giá và xử lý các hạng mục hư hỏng, nâng cấp công trình đảm bảo an toàn khi bão lụt xảy ra; trong và sau thiên tai tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, phát hiện kịp thời sự cố và có biện pháp xử lý ngay từ đầu, đặc biệt các công trình thủy lợi, giao thông, đường dây tải điện, kho tàng, nhà cửa. Thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2011; kiểm tra, đánh giá việc vận hành hồ chứa, sửa chữa, nâng cấp đối với các hạng mục công trình an toàn, đảm bảo đủ năng lực phòng chống lũ.

Tập trung mọi lực lượng thông tin hữu tuyến, vô tuyến của các cấp, các ngành để đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ chỉ huy, chỉ đạo từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các vùng, các công trình trọng điểm khi thiên tai xảy ra.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thường xuyên cập nhật tin tức dự báo từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và các Trung tâm khác trên thế giới để dự báo sớm, chính xác diễn biến tình hình khi có thiên tai mưa, bão, lũ lụt và cảnh báo, cảnh giới theo quy định, nhằm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng tránh, ứng phó.

Đ.V.H